

Số: /BC-LĐTBOXH

Cao Bằng, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020

Thực hiện Công văn số 2486/NCC-HSTTLS ngày 09/12/2020 của Cục Người có công về việc tổng kết thực hiện Đề án 150; Công văn số 3638/HD-BCĐ ngày 27/9/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cao Bằng báo cáo như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 150

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị luôn được Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta đặc biệt quan tâm. Để tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Trong đó, đặc biệt quan tâm các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, người có công hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, phần đầu không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Các chế độ ưu đãi được thực hiện đầy đủ, kịp thời; xây dựng phong trào đền ơn đáp nghĩa rộng khắp ở các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh nhằm mục tiêu xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Hàng năm, công trình ghi công liệt sĩ được đầu tư, chỉnh trang, tôn tạo thường xuyên đảm bảo sạch đẹp, trang nghiêm, vừa là nơi để tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, vừa là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhằm phục vụ tốt nhất cho việc xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ, giúp các liệt sĩ sớm tìm được quê hương, gia đình.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN (GỌI TẮT LÀ ĐỀ ÁN 150)

1. Ưu điểm

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1941/KH-BCĐ 1237 ngày 17/7/2014 về thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, trong đó yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo các địa phương tổ chức điều tra thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang và dữ liệu của 14 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

1.2. Công tác thông tin tuyên truyền về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, Sở đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo triển khai công tác người có công của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của tỉnh, trong đó có nội dung triển khai đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho công chức cấp huyện, xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, đại diện đối tượng người có công.

1.3. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 1941/KH-BCĐ 1237 ngày 17/7/2014 về thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

1.4. Công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, tổ chức giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thực hiện văn bản số 285/NCC-HSTTLS ngày 31/01/2018 của Cục Người có công về việc xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN theo Kế hoạch số 12/KH-BCĐ 150 ngày 17/3/2013 của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại những ngôi mộ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Qua rà soát, có 849 mộ chưa xác định được thông tin. Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2020, Sở phối hợp với Cục người có công xây dựng Kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Quảng 132 mẫu và nghĩa trang Thanh Sơn, thành phố Cao Bằng 53 mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

1.5. Công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Thực hiện Kế hoạch số 2391/KH-TTLS ngày 30/11/2015 của Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương án điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Để tổ chức điều tra thông tin về liệt sĩ thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu của Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 50/KH- SLĐT BXH ngày 15 tháng 01 năm 2016 và hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho lãnh đạo, cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã về việc Điều tra thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tổ chức 02 lớp tập huấn cho hơn 300 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và điều tra viên của 199/199 xã, phường, thị trấn. Đồng thời, cấp phát tài liệu điều tra cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để tiến hành điều tra về liệt sĩ thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Kết quả điều tra đã gửi các cơ quan liên quan theo quy định.

Hàng năm, Sở chỉ đạo các địa phương thường xuyên cập nhật bổ sung thông tin về liệt sĩ thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

2. Hạn chế, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm

2.1. Hạn chế, nguyên nhân

Hiện nay, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vẫn còn 664 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, những ngôi mộ này đa số là mộ liệt sĩ chống Pháp, do

không biết thông tin nên không xác định được thân nhân của liệt sĩ, vì vậy chưa thể thực hiện được việc đề nghị giám định ADN.

Việc thu thập thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do các mộ liệt sĩ quy tập vào nghĩa trang được thực hiện trong giai đoạn (1980 - 1990), công tác lập và quản lý hồ sơ thời điểm đó chưa chặt chẽ nên việc tra tìm hồ sơ quy tập mộ liệt sĩ để lấy thông tin về mộ liệt sĩ hầu như không có, do đó không thể thu thập thông tin để làm cơ sở xác định thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ cho việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN.

2.2. Bài học kinh nghiệm

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và huy động sự tham gia của nhân dân, thân nhân liệt sĩ, đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát huy tốt vai trò của các tổ chức và cá nhân trong việc tham gia thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

2.3. Đánh giá chung

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 12/KH-BCĐ 150 ngày 17/3/2013 của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, điều tra về liệt sĩ thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, do đó quá trình triển khai, phối hợp thực hiện được thuận lợi.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức điều tra về liệt sĩ thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 2391/KH-TTLS ngày 31/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đó kịp thời bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ, các mộ liệt sĩ thiếu và không có thông tin để xác định phương pháp thu thập thông tin liệt sĩ cho phù hợp. Đồng thời ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để các địa phương chủ động trong việc quản lý mộ và thu thập thông tin liệt sĩ; tiếp nhận hài cốt liệt sĩ được thực hiện chu đáo. Kết quả triển khai thực hiện Đề án đã đạt được kết quả bước đầu; đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở địa phương.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 nghĩa trang liệt sĩ, bao gồm 2.827 mộ liệt sĩ được an táng, trong đó:

- Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin: 91 mộ
- Mộ liệt sĩ có một phần thông tin: 1887 mộ
- Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin: 849 mộ

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, đơn vị từ nay trở đi cần xác định rõ: Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp tìm kiếm thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đẩy mạnh và thực hiện tuyên truyền sâu, rộng hơn về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

2. Mục tiêu

Tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để các tầng lớp nhân dân biết.

Xây dựng kế hoạch xác định thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở những mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ (nhất là những ngôi mộ có một phần thông tin) theo các văn bản chỉ đạo hoặc đề án thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ

đạo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và huy động sự tham gia của nhân dân, thân nhân liệt sĩ, đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc địa phương quản lý; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đồng thời thường xuyên tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ

Đề nghị Cục người có công sớm có kết quả 185 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Hà Quảng và nghĩa trang Thanh Sơn, thành phố Cao Bằng để Sở thông báo tới thân nhân các liệt sĩ có nguyện vọng được giám định ADN.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Cục Người có công (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GD, PGD;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Lưu: VT, NCC.

Hoàng Thị Mỹ Hảo